
NOS fundur í félagsheimilinu á Flúðum þann 11. október 2016, kl. 14:00. 
 
Mætt  voru Aldís Hafsteinsdóttir, Halldóra Hjörleifsdóttir, Jón G. Valgeirsson, Ingibjörg 
Harðardóttir, Gunnar Þorgeirsson, Kristófer Tómasson, Skafti Bjarnason, Árni Eiríksson, Helgi 
Kjartansson og María Kristjánsdóttir. 
 
Aldís stjórnaði fundi og Jón ritaði fundargerð. 
 
Dagskrá 
1. Fjárhagsáætlun fyrir Skólaþjónustu Árnesþings fyrir árið 2017. 

Lögð voru fram drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. 
María fór yfir drögin og ræddi helstu stærðir og forsendur.  Eftir umræður var samþykkt að 
vísa áætluninni til afgreiðslu á aðalfundi NOS. 

 
2. Fjárhagsáætlun fyrir Velferðarþjónustu Árnesþings fyrir árið 2017. 

Lögð voru fram drög að fjarhagsáætlun fyrir árið 2017. 
María fór yfir drögin og ræddi helstu stærðir og forsendur.  Eftir umræður var samþykkt að 
vísa áætluninni til afgreiðslu á aðalfundi NOS. 

 
3. Önnur mál. 

Farið var yfir húsnæðismál en upplýst var að Reitir eru búnir að kaupa núverandi húsnæði 
Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.   Húsnæðismálin eru í vinnslu. 

 
Farið var yfir dagskrá aðalfundar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. sem haldinn 
verður í Þorlákshöfn, þriðjudaginn 18. okt. n.k. 

 
 
 
Fundi slitið kl. 15:30. 
 

 


